



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี โทร.๐-๓๘๕๖-๒๓๐๐

ที่ ขบ ๐๖๓๒/ว๔๙๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ต้องให้หน่วยงานดำเนินงานไปตามภารกิจหลักธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานส่วนราชการขับเคลื่อนภารกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาระบบการดำเนินงานส่วนราชการให้ขับเคลื่อนภารกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายสมศักดิ์ กิริติหัตถยากร)

สาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการต่อต้านการให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับให้ละเว้นการกระทำความผิดดังกล่าว จึงได้ประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนอย่างชัดเจน ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ ต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเรียกรับ หรือยอมจะรับสินบน ไม่ว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าจะการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

๒. การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

๓. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

๔. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ห้ามมิให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ มีการรับสินบน อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใด

๖. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการรับสินบน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๗. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ให้มีการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ กิตติหัตถยากร)  
สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม